

Số: 49/NQ-HĐND

Cẩm Mỹ, ngày 05 tháng 8 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**Về chương trình hoạt động, giám sát của Hội đồng nhân dân
huyện Cẩm Mỹ khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CẨM MỸ
KHÓA IV - KỲ HỌP THỨ 02**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015;

Xét Tờ trình số 77/TT-HĐND ngày 03/8/2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về Chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Mỹ khóa IV nhiệm kỳ 2021 - 2026 và tổng hợp ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Tờ trình số 77/TTr-HĐND ngày 03/8//2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về chương trình hoạt động, giám sát HĐND huyện Cẩm Mỹ khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 (Tờ trình kèm theo).

Điều 2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân và Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện có trách nhiệm tổng hợp theo dõi tình hình thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Mỹ khóa IV, kỳ họp thứ hai thông qua ngày 05/8/2021 và có hiệu lực kể từ ngày 05/8/2021./.

Nơi nhận

- TT. HĐND; UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị CM);
- VP. ĐDBQH&HĐND tỉnh;
- Thường trực Huyện ủy;
- Chủ tịch, các Phó CT-UBH;
- UBNDTTQ, các đoàn thể huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị huyện;
- Trang TTĐT huyện;
- TT. HĐND - UBND các xã, thị trấn Long Giao;
- Chánh, PV UBH huyện;
- Lưu: VT-TH (HĐND).



Lưu Văn Sửu

Số: 77 /TTr-HĐND

Cẩm Mỹ, ngày 03 tháng 8 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về chương trình hoạt động, giám sát Hội đồng nhân dân huyện khoá IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019; Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015.

Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ của HĐND huyện khoá IV, nhiệm kỳ 2021-2026. Thường trực HĐND huyện xây dựng chương trình hoạt động của HĐND huyện khoá IV trình kỳ họp thứ hai - HĐND huyện, cụ thể như sau:

I. CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG

1. Hoạt động kỳ họp

HĐND huyện tổ chức 02 kỳ họp thường lệ vào giữa và cuối của mỗi năm để xem xét, đánh giá và quyết định quy hoạch, kế hoạch, chủ trương, biện pháp liên quan đến việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương; đánh giá việc thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước, dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách; phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương; xem xét ban hành các nghị quyết thường kỳ, chuyên đề và quyết định những vấn đề khác thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND huyện.

Tại các kỳ họp thường lệ, HĐND huyện xem xét, thảo luận báo cáo kết quả hoạt động của HĐND huyện, UBND huyện, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân huyện, Chi cục THADS huyện. Thường trực HĐND huyện phối hợp với Ủy ban MTTQVN huyện báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri ở địa phương; báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri đã được gửi đến HĐND huyện tại kỳ họp trước; tùy tình hình thực tế HĐND huyện có thể tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp. Tại kỳ họp thường lệ cuối mỗi năm, HĐND huyện quyết định kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ HĐND huyện đối với năm tiếp theo của nhiệm kỳ.

Căn cứ vào tình hình thực tế, HĐND huyện tổ chức các kỳ họp chuyên đề để kịp thời xem xét, quyết định, ban hành các Nghị quyết chuyên đề và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐND huyện nhằm đáp ứng yêu cầu công tác quản lý, điều hành tại địa phương.

Các Ban HĐND huyện căn cứ lĩnh vực phụ trách và phân công của Thường trực HĐND huyện, chủ động thu thập thông tin liên quan đến nội dung báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết; thực hiện khảo sát, giám sát phục vụ cho công tác thẩm tra; tham gia ý kiến ngay trong quá trình xây dựng đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết; tham vấn ý kiến của người am hiểu chuyên môn, nhất là những ý kiến có tính phản biện cao nhằm đảm bảo nghị quyết ban hành có tính khả thi, đáp ứng với yêu cầu thực tế.

2. Hoạt động tiếp xúc cử tri

Đại biểu HĐND huyện thực hiện việc tiếp xúc cử tri theo quy định của pháp luật, để thông báo với cử tri về kết quả hoạt động của HĐND, kết quả kỳ họp hoặc dự kiến nội dung kỳ họp sắp tới, kết quả trả lời ý kiến cử tri kỳ trước; thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri. Tại các đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm, đại biểu HĐND huyện báo cáo với cử tri về kết quả thực hiện nhiệm vụ đại biểu trong năm.

Thường trực HĐND huyện chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện xây dựng kế hoạch cho đại biểu tiếp xúc cử tri tại nơi ứng cử vào trước và sau các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện. Kết hợp với hoạt động tiếp xúc cử tri nơi ứng cử, đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri nơi cư trú ít nhất một lần trong một năm.

Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND huyện phối hợp với Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQVN cấp xã sắp xếp, bố trí lịch cho đại biểu tiếp xúc cử tri; tạo điều kiện tốt nhất về thời gian, địa điểm để đại biểu tham dự đầy đủ.

Căn cứ vào tình hình thực tế, Thường trực HĐND huyện quyết định tổ chức các buổi tiếp xúc cử tri theo chuyên đề để nắm bắt ý kiến của cử tri về những lĩnh vực cần quan tâm, đặc biệt có liên quan đến lĩnh vực mà HĐND huyện sẽ xem xét ban hành các chính sách, biện pháp trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương.

Ngoài ra, tùy tình hình thực tế, Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện, Tổ đại biểu HĐND huyện có thể chủ động phối hợp tiếp xúc cử tri với ĐBHNND tỉnh đơn vị Cẩm Mỹ và HĐND cấp xã theo Quy chế phối hợp.

3. Hoạt động tiếp xúc công dân

Thường trực HĐND huyện xây dựng lịch tiếp xúc công dân của Chủ tịch HĐND, các Phó Chủ tịch HĐND huyện và Trưởng, phó các Ban HĐND huyện vào ngày thứ năm hàng tuần tại phòng tiếp dân UBND huyện.

Các Tổ đại biểu HĐND huyện xây dựng lịch tiếp xúc công dân và phối hợp với HĐND huyện tổ chức cho đại biểu HĐND huyện thực hiện tiếp xúc công dân tại địa bàn ứng cử ít nhất một lần mỗi tháng và báo cáo kết quả về Thường trực HĐND huyện định kỳ hàng quý.

Lịch tiếp xúc công dân phải được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để cử tri và nhân dân biết. Trong tiếp xúc công dân, đại biểu tăng cường hướng dẫn, giải thích, tuyên truyền pháp luật và nghị quyết của HĐND huyện để nhân dân hiểu và thực hiện các quy định chung, góp phần hạn chế những vụ việc bức xúc, tồn đọng.

4. Hoạt động của Thường trực và các Ban HĐND huyện

Căn cứ các quy định của pháp luật và quy chế hoạt động của HĐND huyện. Thường trực, các Ban HĐND huyện xây dựng và ban hành Quy chế hoạt động và triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy định.

Thường trực HĐND huyện họp thường kỳ mỗi tháng một lần hoặc họp đột xuất để thảo luận và quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của

mình theo quy định của pháp luật.

5. Hoạt động của Tổ đại biểu và đại biểu HĐND

Đại biểu HĐND huyện có trách nhiệm tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND huyện. Đại biểu HĐND huyện thực hiện các hoạt động tiếp xúc cử tri, họp tổ đại biểu và tham gia các kỳ họp HĐND cấp xã nơi đại biểu ứng cử, các cuộc họp, Hội nghị lấy ý kiến các dự Luật, pháp lệnh... Tích cực tham gia các đoàn khảo sát, giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các Tổ đại biểu HĐND huyện.

Đại biểu HĐND huyện tham dự và cho ý kiến về vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn phục vụ các đoàn giám sát của Thường trực, các Ban HĐND huyện và các Tổ đại biểu HĐND huyện.

Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND huyện tham dự các Hội nghị, cuộc họp của Thường trực HĐND huyện tổ chức khi được triệu tập. Các Tổ đại biểu HĐND huyện họp tổ định kỳ để xây dựng chương trình công tác và báo cáo kết quả hoạt động về Thường trực HĐND huyện định kỳ 6 tháng và năm. Sau các cuộc tiếp xúc cử tri, Tổ đại biểu HĐND huyện kịp thời tổng hợp, phân loại và báo cáo ý kiến của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện về Thường trực HĐND để tổng hợp chuyển UBND huyện chỉ đạo giải quyết, trả lời cho cử tri.

Định kỳ cuối mỗi năm, các Tổ đại biểu họp Tổ và đánh giá chất lượng hoạt động của đại biểu và tổ chức mình trong năm và cả nhiệm kỳ, đề xuất khen thưởng và báo cáo kết quả về Thường trực HĐND huyện để tổng hợp, xem xét, đánh giá kết quả hoạt động của đại biểu và các tổ chức HĐND huyện.

6. Các hoạt động phối hợp

Tham gia đóng góp các ý kiến vào dự thảo Luật, các hoạt động giám sát của TT. HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, Tổ ĐBHNND tỉnh đơn vị Cẩm Mỹ khi tiến hành trên địa bàn.

Phối hợp HĐND tỉnh tổ chức các hoạt động bồi dưỡng, trao đổi kinh nghiệm và kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã. Phối hợp chặt chẽ với HĐND cấp xã trong các hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giám sát và khảo sát.

Phối hợp với UBND huyện trong việc chuẩn bị nội dung, chương trình các kỳ họp HĐND; xây dựng và triển khai các văn bản quy phạm pháp luật; xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp và phối hợp trong hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân với đại biểu và các tổ chức HĐND huyện.

Phối hợp với Ủy ban MTTQVN huyện trong việc tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri; phối hợp các tổ chức chính trị, xã hội, các ngành có liên quan để tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ tuyên truyền vận động nhân dân trong việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội và tổ chức các hoạt động giám sát.

II. CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT

HĐND huyện thực hiện giám sát thông qua: xem xét báo cáo công tác của Thường trực HĐND, UBND, TAND, VKSND huyện, Chi cục THADS huyện; xem xét báo cáo của UBND huyện về tình hình thi hành Hiến pháp, văn bản quy phạm pháp luật của trung ương, tỉnh và nghị quyết của HĐND huyện; xem xét

văn bản của UBND huyện có dấu hiệu trái với Hiến pháp, các văn bản quy phạm pháp luật của huyện và nghị quyết của HĐND xã; xem xét trả lời chất vấn của Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND, Ủy viên UBND, Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện; thành lập Đoàn giám sát về một vấn đề nhất định khi xét thấy cần thiết và xem xét kết quả giám sát của Đoàn giám sát.

Thường trực HĐND huyện trình HĐND huyện quyết định nội dung giám sát trên cơ sở kiến nghị của các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND, Ủy ban MTTQVN huyện và ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Hoạt động giám sát do Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các Tổ đại biểu HĐND huyện thực hiện tập trung chủ yếu vào việc giám sát kết quả triển khai thực hiện các Nghị quyết HĐND huyện, các vấn đề phát sinh trên địa bàn thuộc những lĩnh vực cụ thể như sau:

1. Lĩnh vực kinh tế - xã hội: Giám sát việc thực hiện nghị quyết HĐND tỉnh, HĐND huyện trong các lĩnh vực kinh tế, ngân sách, giao thông, xây dựng, tài nguyên và môi trường... giám sát trên lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, thông tin, thể dục, thể thao và chính sách tôn giáo ở địa phương.

2. Lĩnh vực pháp chế: Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh, HĐND huyện trong lĩnh vực thi hành Hiến pháp và pháp luật, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, xây dựng chính quyền và quản lý địa giới hành chính; tình hình giải quyết đơn, thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại tố cáo của công dân.

Ngoài các nội dung giám sát theo chương trình đề ra, các tổ chức HĐND huyện lựa chọn và giám sát các vấn đề phát sinh từ thực tế quá trình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương; giám sát những nội dung khác theo chỉ đạo của Huyện ủy; giám sát việc thực hiện kiến nghị sau giám sát; giám sát việc giải quyết các đơn, thư khiếu nại bức xúc của công dân; giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri và việc thực hiện lời hứa trả lời chất vấn của UBND huyện và các phòng ban.

Ngoài ra, Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện căn cứ tình hình thực tế, phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Cẩm Mỹ khi tiến hành giám sát tại địa phương.

Trên đây là Chương trình hoạt động, giám sát nhiệm kỳ 2021 - 2026 của HĐND huyện khóa IV, Thường trực HĐND huyện trình kỳ họp thứ hai xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Các đại biểu HĐND huyện;
- Chánh, Phó VP.UBND;
- Lưu VT-TH (HĐND).

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Phan Tấn Tài